



ICRC

# ผลการดำเนินงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ประจำปี 2563



## ไทย

**178** คน คือจำนวนนักเรียนและเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งความหวัง (Hope Learning Center) จังหวัดตาก ที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบน้ำและสุขาภิบาลหลังซ่อมบำรุงใหม่

**450** คน คือจำนวนผู้ได้ประโยชน์จากอุปกรณ์การฟื้นฟูร่างกายมูลค่า 23,000 บาท ที่จัดหาและติดตั้งให้แก่คลินิกแม่ตาว จังหวัดตาก

**300** คน คือจำนวนประชาชนจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบริการระบบกรองน้ำที่ ICRC ช่วยฟื้นฟูซ่อมบำรุง

## เวียดนาม

**การออกแบบโครงการ** ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของศูนย์ฝึกอบรมนักเทคนิคการแพทย์ด้านกระดูกและข้อแห่งเวียดนาม (VietCot PRP) ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยยกระดับหลักสูตรด้านกายอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยการแรงงานและกิจการสังคมให้มีมาตรฐานเทียบเคียงในระดับสากลและเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับชาติด้านการฝึกอบรม การวิจัย และการบริการที่เกี่ยวข้องกับงานกายอุปกรณ์ต่อไป

## กัมพูชา

**10** แห่ง คือจำนวนเรือนจำที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบน้ำประปาและไฟฟ้าหรือห้องครัว

**3** แห่ง คือจำนวนเรือนจำที่มีการวัดขนาดและจัดทำแผนที่ทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ความเป็นในการพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

**9** คน คือจำนวนเจ้าหน้าที่ก่อสร้างและซ่อมบำรุงของศูนย์อำนวยความสะดวกเรือนจำที่ผ่านการฝึกอบรมด้านระบบไฮดรอลิกส์

**การดำเนินการ** (ต่อเนื่อง) ของโครงการปรับปรุงระบบน้ำที่จังหวัดไอคอร์ เมียนเม

## กัมพูชา

**37** แห่ง คือจำนวนโรงพยาบาลและศูนย์ฟื้นฟูฯ ที่ได้ดำเนินการและ/หรือนำมาตรฐานกายภาพ น้ำดื่มแห่งชาติที่ไอซียารจัดทำมาใช้

**335** คน คือจำนวนผู้นำหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ดำเนินการโดยศูนย์การฟื้นฟูฯ กำบงสปีและพระตะบอง

**875** คน คือจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกายภาพบำบัดที่ ICRC จัดขึ้น ณ โรงเรียน ศูนย์ฟื้นฟูฯ และโรงพยาบาล

**45** คน คือจำนวนคนพิการที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลเป็นประจำที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ ICRC สนับสนุน ICRC

**6,736** คน คือจำนวนคนพิการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ศูนย์พระตะบองและกำบงสปีและโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่องศูนย์ฯ ที่ ICRC สนับสนุน

**27** กุญ คือจำนวนทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาที่ ICRC มอบให้นักศึกษากายภาพบำบัด 26 คน และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1 ทุน เพื่อให้สนับสนุนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขากายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทย

**21** คน คือจำนวนคนพิการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ

**23** คน คือจำนวนคนพิการที่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อไปเริ่มต้นธุรกิจอาชีพ

**12** คน คือจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน

**101** คน คือจำนวนเด็กพิการที่สามารถศึกษาต่อในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ICRC ในรูปแบบของอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ และความช่วยเหลือในการเดินทาง

## ไทย

**ลพบุรี** จัดตกลงกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านเทคนิคสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยสุขภาพจิตของโรงพยาบาลอำเภอในจังหวัดชัยเดชมณฑล



## ไทย

**24** ครั้ง คือจำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ ICRC เข้าเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินธุรกิจอาชีพที่ ICRC สนับสนุน

**6** ครั้ง คือจำนวนการเยี่ยมเยือนเพื่อติดตามผลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่เคยได้รับประโยชน์จากโครงการสนับสนุนด้านการดำรงชีพระดับชุมชนที่ ICRC จัดทำ

**57** คน คือจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมอาชีพระดับเรือนของ ICRC ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมตรวจสอบโครงการระยะ-ไกลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบของ COVID-19 รุนแรงขึ้น แม้การเดินทางจะถูกจำกัด



## ไทย

**8** แห่ง คือจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากอาวุธ (WWAP) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา

**17** คน คือจำนวนผู้ป่วยจากเมียนมาที่ได้รับความช่วยเหลือ

**36** คน คือจำนวนพยาบาลและผู้คุมจากสถานคุมขังทั่วประเทศที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

## กัมพูชา

**11** แห่ง คือจำนวนเรือนจำที่ได้รับมอบเวชภัณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างการให้บริการด้านสาธารณสุขจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขในเรือนจำ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาแนวทางและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานในเรือนจำ



ความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรภาษาฯ



### ไทย

**82** คน คือจำนวนเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกลุ่มองค์กรภาษาฯ และการคุ้มครองเครื่องหมายภาษาฯ

**59** คน คือจำนวนคนพิการที่ได้รับประโยชน์จากการอบรมด้านการศึกษาที่จัดร่วมกับสภาภาษาฯ

**34** คน คือจำนวนวิทยากรกลุ่มงานปฐมพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องความเสมอภาคของคนพิการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานกับคนพิการ

**21** เครื่อง คือจำนวนเครื่องวัดความดันโลหิตที่มอบให้เหล่าภาคประชาสังคมจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่

### ลาว

**250** ชุด คือจำนวนชุดบรรเทาทุกข์ที่แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติและกลุ่มเสี่ยง

**248** คน คือจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มองค์กรภาษาฯ และกฎหมายภาษาที่สภาภาษาฯ ดำเนินร่วมกับ ICRC

**100** นาย คือจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

**23** คน คือจำนวนอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ ICRC สนับสนุน

**11** คน คือจำนวนผู้เผยแพร่ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมงานด้านมนุษยธรรมของสภาภาษาฯ และสื่อวงเดือนแดง

### กัมพูชา

**1,047** คน คือจำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา **10** แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มองค์กรภาษาฯ ที่ ICRC จัดขึ้นจำนวน **16** ครั้ง

**119** คน คือจำนวนผู้ถูกจับเพื่อเริ่มต้นธุรกิจอาชีพอีกสภาภาษาฯ กับบุคลากรภายใต้การสนับสนุนของ ICRC

### เวียดนาม

**25,000** เหรียญสหรัฐ คือจำนวนความช่วยเหลือทางการเงินที่มอบให้ที่สภาภาษาฯ เวียดนามเพื่อซื้อเรือจำนวน 34 ลำ สำหรับใช้ในปฏิบัติการรับมือกับน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม

**239** คน คือจำนวนเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับองค์กรภาษาฯ การคุ้มครองเครื่องหมายภาษาฯ และทักษะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มองค์กรภาษาฯ

**120** คน คือจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำเมืองฮานอย กว่างหงาย กว่างบิ่ญ และกวางตริ ที่เข้าร่วมการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของทุระเบิดและทักษะการสื่อสาร

**7** แห่ง คือจำนวนโรงเรียนประถมในเมืองฮานอย (1) กว่างหงาย (2) กว่างบิ่ญ (3) และกวางตริ (1) ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของทุระเบิด

**63** คน คือจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องการทำกินที่อย่างปลอดภัย (SAF) (3) ที่ ICRC สนับสนุน

**50** คน คือจำนวนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางปัญญาแห่งชาติเวียดนามที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายภาษาฯ

**40** เครื่อง คือจำนวนเครื่องเรือนผู้ประสบภัยจากทุระเบิด/วัตถุระเบิดตกค้างที่ได้รับการสนับสนุนด้านการดำรงชีพจากสภาภาษาเวียดนาม



การคุ้มครอง



### กัมพูชา

**3,471** ฉบับ คือจำนวนจดหมายภาษาที่จัดส่งให้ระหว่างผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ 28 แห่ง กับญาติ

**2,534** คน คือจำนวนเยาวชน สตรี เด็กที่มาร่วมกับมารดาที่ถูกคุมขังที่ได้รับชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล/ตามที่ต้องการ (เป็นเวลา 3 เดือน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานการรับมือกับอุทกภัยของ ICRC

**1,200** เล่ม คือจำนวนหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในเรือนจำที่พิมพ์และแปลเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษา (อังกฤษ/จีน/ไทย/เวียดนาม) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนกองอำนาจการเรือนจำ

**1,100** คน คือจำนวนผู้ถูกคุมขัง (กว่า 2,500 คน) ที่ป่วยไปยังเรือนจำ 6 แห่ง ที่เขมรจดหมายที่จัดส่งเพื่อแจ้งข่าวสารความเป็นอยู่และ-แห่งเรือนจำที่ย้ายไปให้ครอบครัวได้รับทราบ ภายใต้การดำเนินงานรับมือกับอุทกภัยของ ICRC กับสภาภาษากัมพูชา

**2** ครั้ง คือจำนวนการเยี่ยมสถานคุมขังจังหวัดกำปงสปีและกัมปงสเปตามแห่งที่ 2 ของกรุงพนมเปญโดยทีมสหวิชาชีพก่อนเกิดภาวะขาดของโรคโควิด-19

**ความช่วยเหลือทางการเงิน** ในรูปแบบของเงินเพื่อก่อให้เกิดผลเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถภาพแผนกปฏิบัติการของกองอำนาจการเรือนจำ

### ไทย

**71** ครอบครัว คือจำนวนครอบครัวที่สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ถูกคุมขังผ่านการสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการของ ICRC เพื่อช่วยเหลือญาติที่เยี่ยมเยียนผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางได้

**22** คน คือจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ICRC เข้าเยี่ยม ณ โรงพยาบาลหรือที่ได้รับมอบกระเช้าเยี่ยมใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อประเมินความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

### เวียดนาม

**47** คน คือจำนวนเจ้าหน้าที่ภาษาจากเหล่าภาคประชา 15 แห่ง ที่เยี่ยมประโยชน์ธรรมชาติที่ได้รับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ (2) เกี่ยวกับงานสนับสนุนครอบครัว



กฎหมายและนโยบาย



### กัมพูชา

**150** คน คือจำนวนเจ้าหน้าที่นักศึกษาศึกษาภาษาที่เข้าร่วมการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ICRC และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)

**การเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL** ร่วมจัดโดย ICRC และมหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านการจัดการและทีมที่ชนะเลิศคืนทางไปร่วมการเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยกลุ่มองค์กรภาษาฯ ครั้งที่ 19

### ลาว

**การเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL** ระดับประเทศ จัดขึ้นโดย ICRC กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและทีมที่ชนะเลิศคืนทางไปร่วมการเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยกลุ่มองค์กรภาษาฯ ครั้งที่ 19

### ไทย

**ICRC ได้รับเชิญ** จากคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่น ยาวจน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ICRC ได้นำเสนอข้อมูลและเน้นย้ำถึงโครงการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและจิตใจ คอลดจนโครงการสนับสนุนครอบครัว การเข้าพบปะ-ครั้งนี้นำให้ ICRC ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและประเด็นความท้าทายในด้านการดำรงชีพที่บรรดาครอบครัวที่มีผู้หญิงเป็นผู้ปกครองและครอบครัวที่คนพิการต้องเผชิญ คอลดจนผลกระทบทางจิตใจอันเป็นผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มณฑลและครอบครัวด้วย

**การเยือนระดับสูง** ของผู้ว่าการปฏิบัติงานระดับภูมิภาคของ ICRC ยังประเทศไทย โดยได้เข้าพบกับ ผอ.กอ.สม.น. ภาค 4 และผู้แทนจากแคว้นกูดและรัฐมนตรี UNHCR UNICEF สภาภาษาฯ ไทย และ IFRC

**การเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL** และการเข้าถึงบทบาทจำลองเพื่อทดสอบความรู้ด้าน IHL ระดับประเทศ ร่วมจัดขึ้นโดย ICRC กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผู้แทนจากกรมพระธรรมนูญ สภาภาษาฯ ไทย IFRC นักวิชาการ และนักปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และทีมที่ชนะเลิศคืนทางไปร่วมการเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยกลุ่มองค์กรภาษาฯ ครั้งที่ 19 และการเข้าถึง Jean-Pictet

**การเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL** ภาษาไทย จัดโดย ICRC และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ IHL โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพระสงฆ์ นักวิชาการ นักกฎหมายจากกองทัพและศาสนิกธรรม และสภาภาษาฯ ไทย และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ IHL ครั้งที่ 19 สำหรับผู้เข้าร่วมด้วย

**หลักสูตรทบทวนความรู้** เกี่ยวกับ IHL จัดขึ้นสำหรับกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม (ท.ช.)

**100** นาย คือจำนวนเจ้าหน้าที่ การประชุมประจำปีของสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ที่เข้าร่วมการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ICRC ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IHL และภาพรวมของการปฏิบัติการความมั่นคงทางทหาร

**คู่มือ** เรื่อง “Decision Making in Military Security Operations” (การแสวงหาคอลดจนใจสำหรับการปฏิบัติการของทหารในการรักษาความมั่นคง) ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ภายใต้การสนับสนุนของ ICRC

### เวียดนาม

**75** คน คือจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเวียดนามจากโรงพยาบาลระดับ 2 วาระ: 3 ประจำการประเทศชวาเนตตีที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ICRC IHL ความรุนแรงทางเพศ และการเข้าถึงอาวุธระเบิด



ICRC

**2** ครั้ง คือจำนวนการประชุมข้อมูลข่าวสารที่จัดให้แก่นักการเมืองการระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ภายใต้วาระคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) โดยครั้งที่ 1 เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง และครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานและสถานบริการของพลเรือนที่สำคัญจำเป็นในช่วงที่เกิดการสู้รบ โดยจุดมุ่งหมายของการอบรมครั้งนี้ คือเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญของ ICRC กับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเวียดนามดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC ค.ศ. 2020-2021

**การประชุมผ่านระบบออนไลน์** ภายใต้หัวข้อ สมครนามโซเบอร์ และ IHL ว่าด้วยเรื่องผลกระทบความมั่นคงในภูมิภาคในบริบทของ COVID-19 ซึ่งจัดให้ที่ผู้เข้าร่วม 42 คน จาก 11 ประเทศผู้ตรง

**การเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL** ระดับประเทศ จัดขึ้นโดย ICRC โดยทีมที่ชนะเลิศคืนทางไปร่วมการเข้าถึงศาลจำลองคดี IHL ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยกลุ่มองค์กรภาษาฯ ครั้งที่ 19



ความเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ



### ไทย

**ลงนามความตกลง** กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อขยายความร่วมมือว่าด้วยการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์จากการลดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ICRC อันเป็นผลมาจากการประเมินความต้องการโดยทีมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพของ ICRC

**หลักสูตรออนไลน์** เกี่ยวกับสุขภาพในสถานคุมขัง ที่จัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่หลักสูตรตัวต่อตัว สื่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

**ทุนการศึกษา 2 ทุน** รวม 200,000 บาท มอบให้นักศึกษา 2 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ICRC Health in Detention Research Scholarship ประจำปี ผ่านความร่วมมือระหว่าง ICRC กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การออกแบบเรือนจำ** ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกแบบเรือนจำร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ICRC ได้ร่วมคัดเลือกโครงการ “ออกแบบเรือนจำรุ่นใหม่” ของนักศึกษาศาสนาปัตยกรรมที่ออกแบบเรือนจำในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบภูมิทัศน์และส่วนนำของอาคาร ระบบการระบายอากาศตามธรรมชาติ แสงตอนกลางวัน และพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ โดยใช้แนวคิดด้านมนุษยธรรมเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ